



ประกาศโรงเรียนบ้านสันกำแพง
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างประจำห้องเรียนพิเศษ SMP

ตามที่โรงเรียนบ้านสันกำแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำห้องเรียนพิเศษ SMP (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) จำนวน ๒ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท ๑๐.๕ เดือน ระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมามีผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างประจำห้องเรียนพิเศษ SMP โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยตามบัญชีประกาศแนบท้ายนี้ และผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะถูกยกเลิกเมื่อมีกรณีใด กรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑. ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการคัดเลือก

๒. ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง หรือไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้คัดเลือกตามกำหนด

๓. ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ หากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติตามที่แจ้งในประกาศ จะไม่ได้รับการทำสัญญาจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

๔. หากตรวจสอบสอบภายหลังพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ ทางโรงเรียนบ้านสันกำแพงจะไม่พิจารณาการทำสัญญาจ้าง หรือยกเลิกสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างประจำห้องเรียนพิเศษ SMP (วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรัญญา เตมดี	สอบได้
๒	นางสาวจันทร์จิรา พระวุฒิ	สอบได้
๓	นางสาวนันทภัทร สมแสน	(สำรอง)
๔	นางสาวอัญชญา แก้ววิฑูร	(สำรอง)
๕	นางสาวศศิประภา แสงสีอ่อน	(สำรอง)
๖	นางสาวอรทัย บุญเรือง	(สำรอง)
๗	นางสาวศิริพร อินทะชัย	(สำรอง)
๘	ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัครวรรณ อภิวังค์งาม	(สำรอง)
๙	นางสาวรุ่งลาวรรณ จันทร์ชุย	(สำรอง)
๑๐	นางสาวพิมพ์ภัทร์ ประเสริฐ	(สำรอง)
๑๑	นางสาวจาริกา ดวงสุภา	(สำรอง)
๑๒	นางสาวอาทิตย์ติยา สุขเสาร์	(สำรอง)
๑๓	นางสาววิชมล อินปิ่น	(สำรอง)
๑๔	นางสาวลลนา ปันตีบ	(สำรอง)
๑๕	นางสาวพรรณชลิตา ทนุดัน	(สำรอง)
๑๖	นางสาวพรรณราย เสนาะคำ	(สำรอง)
๑๗	นางสาวสุนิสา อร่ามประภาส	(สำรอง)
๑๘	นางสาวสิริลัดดา สว่างแสง	(สำรอง)
๑๙	นางสาวขวัญชนก งามมูล	(สำรอง)

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสามารถ อินตามูล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง